



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๕๖๕๗

ที่ ทส ๑๖๐๓.๗/ ๙๒๐

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวทางการดำเนินการระบบจัดการเรื่องร้องเรียน แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๙๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวทางการดำเนินการระบบจัดการเรื่องร้องเรียน แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้มีรายชื่อในคำสั่งทราบและปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำคอมพิวเตอร์แบบพกพามาด้วย

(นางเปรมพิมล ทิมพ์พันธุ์)

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สำเนา

คำสั่งกรมป่าไม้

ที่ ๒๙๖ /๒๕๕๗

เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแนวทางการดำเนินการระบบจัดการเรื่องร้องเรียน แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยกรมป่าไม้ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแนวทางการดำเนินการระบบจัดการเรื่องร้องเรียน แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการตามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้กำหนดจัดประชุมดังกล่าว โดยแบ่งการประชุมเป็น ๔ ภาค ดังนี้

๑. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา
๒. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่
๓. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. กรุงเทพฯและภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร

จึงให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายคำสั่งเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สำเนาถูกต้อง

(นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

(ลงนาม) ประมิมล ทิมทัตต์

(นางประมิมล ทิมทัตต์)

ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๕๐ และแนวทางการดำเนินการระบบเรื่องร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด
๑	นายวิจิต เตียรวิทยาคุณ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๒	นายสุวรรณชัย ชาญวารินทร์	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๓	นายพีรวัศ เทกมล	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๔	นายสุทิน เขตกระโทก	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๕	นางสาวสมร ทองโคกสี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๖	นายปณิธาน คุณคำ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๗	นางสาวศิริรัตน์ ชนะบุรณ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๘	นางสาวปรินทร์รัตน์ เครือเทียน	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๙	นายสุวิมลชา นาลาดทา	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๑๐	นายสุรพงษ์ นิสัยนธ์	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๑๑	นางสาวเกษมณี วงศ์เนตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๑๒	นางสาวสุรีย์รัตน์ อันทอง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๑๓	นางสาวนงนุช แซ่เจี๋ย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
๑๔	นางสาวอนงค์ณี เรือนทิพย์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
๑๕	นางสาวอารภรณ์ พันธุ์ยางน้อย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
๑๖	นายวิทยา ทองทুম	พนักงานพิมพ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
๑๗	นางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๘	นายทองศักดิ์ นมทภา	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๑๙	นายวีรวัฒน์ ประสมสุข	ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๒๐	นางสุวรรณี เจริญกลกิจ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๒๑	นายมนตรี มะลิตอง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๒๒	นายประสิทธิ์ ใจสมุทร	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๒๓	นายวิสุทธิ์ สวงโท	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๒๔	นายอนา อนาวีโล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๒๕	นายสุพบ เทือกจอยหอ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๒๖	นายเอนก เกียงวัว	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๒๗	นางสาววรรณ ปรีติงษ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๒๘	นายชาญวิทย์ สิริการ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๒๙	นายฉัตรชัย คำดี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๐	นายพรชัย กัณฑ์อุไร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

(Handwritten signature/initials)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด
๓๑	นายธนิศ ทวีชื่น	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๒	นายพัฒนพงศ์ โพธิ์ภักดี	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๓	นายวิบูลย์ มหาวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๔	นางสาวเสาวนีย์ คำใบ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๕	นายดอน หงษ์เหิน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๖	นางณิชาบูล จันนรา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๗	นายสุเมธ พิณจชัย	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๘	นายบัณฑิต ทมโคตร	พนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๓๙	นายจรัสชัย เทพวงษ์	พนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๔๐	นายสุวิทย์ บุตรวิชา	พนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๔๑	นายประดับ ไชยหะนาม	พนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๔๒	นางสาวจันทร์สุดา คุณวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๔๓	นายสมชาย บุญเสริม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๔๔	นางรัชนี รื่นกลิ่น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๔๕	นายศิริศักดิ์ ทีบสรระน้อย	นิติกร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๔๖	นางสาววิจิตรา คุณล้าน	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๔๗	นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ตลับทอง	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๔๘	นางอภิญา สุนจันทร์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๔๙	นางสาวทักษวดี ธนาเทือกกุล	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๕๐	นางสาวอมรศรี ทำขุนทด	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๕๑	นางฉัตรกมล แสงนวล	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๕๒	นางสาวณิชนม ลอยศักดิ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
๕๓	นายจุมพล ช่างอินทร์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
๕๔	นายชัชวาลย์ วงศ์วัฒนชัย	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
๕๕	นางสาวมณฑนา อัจฉุตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
๕๖	นายประจักษ์ หิงสันเทียะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
๕๗	นางสาวนิตยา จำวงศ์ลา	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
๕๘	นายอัมพร ทิพวงกุล	ช่างสำรวจ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
๕๙	นายธวัชชัย ลัดกรุด	ผู้อำนวยการสำนัก	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๖๐	นายกิตติชัย เจริญขวัญ	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๖๑	นายวีระพงษ์ ทองงอก	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๖๒	นายยุทธนา บุญธรรม	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๖๓	นายชาลี คาตา	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

๑/๖๓

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๕๐ และแนวทางการดำเนินการระบบเรื่องร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาคเหนือ วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด
๑	นายพรเทพ ลีวประเสริฐ	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๒	นายธีรพล วุทธิพร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๓	นายพรชัย ใจมั่น	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๔	นางเกศินี ตีมุงคุณวัตร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๕	นายเจริญ ปัญญา	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๖	นายจอมพล ชัยชมชื่น	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๗	นายดำรงรักษ์ จำเดิม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๘	นายอุทัยวุฒิ เสาร์ชัย	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๙	นายชายนต์ สมศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๐	นายสยาม อินตาโท	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๑	นายศิริชัย ทองประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๒	นายอำนาจ บุตรรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๓	นายสนั่น เผือกพันธุ์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๔	นายชวรัช อยู่สุข	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๕	นายยุทธ เทพกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๖	นายบุญเลิศ สิม่วง	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๗	นายอนุศิษฐ์ สมฤทธิ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๘	นางสาวกุลจิรา พรหมบุตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๙	นางชัญญา ทารักษา	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๒๐	นางสาวสายฝน ไชยสถาน	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๒๑	นางสาวนลินทิพย์ เปี่ยมสุข	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๒๒	นางสาววาสนา ทะนิวทอง	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๒๓	นางอัญชลี พิชัย	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๒๔	นางวนิดา ทวีลาภ	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๒๕	นายชาญณรงค์ สุวรรณคำ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
๒๖	นายโกศล พิมสาร	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
๒๗	นางสาวสุนิศา ศรีวีระพันธ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
๒๘	นายเสรี เชื้อเจ็ดตน	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
๒๙	นายคงศักดิ์ สร้อยเสนา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
๓๐	นางพิมพ์พามา ปะทะนมปีย์	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)

(Handwritten signature)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด
๓๑	นางสาววรรณกร สุรินทร์คำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
๓๒	นายธรรมบุญ เนื่องพุก	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๓๓	นายอรุณ อรุณแจ้ง	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๓๔	นายพงษ์เดช สอนพงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๓๕	นายมณีโชติ ฉกรรจ์ศิลป์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๓๖	นายวิโรจน์ ธิการ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๓๗	นายเบนท์ นิตยใหม่	พนักงานพิทักษ์ป่า	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๓๘	นายวิชญ์ อินทร์ตะกอง	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๓๙	นางวายุรัตน์ ยาน้อย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๔๐	นางสาวมาลสิริ เมฆสุวรรณ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
๔๑	นายพงศ์กร เสมมหาศักดิ์	พนักงานพิทักษ์ป่า	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๔๒	นายทองศุภร์ กวางพู	เจ้าหน้าที่ตรวจป่า	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๔๓	นายพงษ์สวัสดิ์ นุ่มนึ่ง	นิติกร	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่
๔๔	นางสาวประคำแก้ว บุญธรรม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๔๕	นายภัทรณัฐ วงศ์อินทร์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
๔๖	นายบัณฑิต วงศ์เสนาณรงค์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๔๗	นายขันติ บุญศรีพรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๔๘	นางสาวมยุรา กอฟัก	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
๔๙	นางสาวนิภาพร สุดแสง	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

Alina

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๕๐ และแนวทางการดำเนินการระบบเรื่องร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาคใต้ วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด
๑	นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๒	นางพจนีย์ ไชยถาวร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๓	นายวิจิตร เกิดสม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๔	นางสาวอัมพร ภัคดีแก้ว	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๕	นายณรงค์ จิตรสะอาด	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๖	นางสาวนลิน บุญชูศรี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๗	นายประมวล มุสิกะเจริญ	พนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๘	นางสาวณัฐกฤตา อรุณเมษ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๙	นางสาวพรทิพย์ มวลไทย	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๑๐	นายอภิชาติ มากภิบาล	นิติกร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
๑๑	นายขวัญชัย เชื้ออารี	หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้พัทลุง	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๑๒	นางสาวปรีดา คงทองศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๑๓	นางสาวจินตนา หนูขาว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๑๔	นางสาวสุภารัตน์ บัวเพชร	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๑๕	นายเจนณรงค์ สะลิ้ม	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๑๖	นายณัฐพล มัชฌิมาภิโร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๑๗	นายสุเมธ แซ่หมั่น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๑๘	นางอารีย์ ติษฐากิจ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๑๙	นางกาญจนา แซ่วุ่น	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๒๐	นายเอกพันธ์ ศรีสุขใส	นิติกร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๒๑	นายประหยัด สงแบน	นิติกร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๒๒	นายกวินทร์ ตาวัลย์	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๒๓	นายพงศ์ศักดิ์ บุญสนอง	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๒๔	นางวราพร อรรถพร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
๒๕	นายโชคชัย เสือสาวถี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๒๖	นางสาวนุชฎาภรณ์ วายุกักดี	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๒๗	นายสิริ จิตรหลัง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
๒๘	นายจุมพล สิทธิชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
๒๙	นายสันต์ ลือรี	นิติกร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
๓๐	นายรัฐศักดิ์ อ้องหว่าง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส

๑/๓๖

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด
๓๑	นายวัฒนา จันทร์หอม	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจีนวาส
๓๒	นายพีรศักดิ์ ดีกลิ่น	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาปราจีนวาส

Done ✓

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๕๐ และแนวทางการดำเนินการระบบเรื่องร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาคกลางและกรุงเทพฯ วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด
๑	นายสุชุม มิตต์สสา	ผู้อำนวยการสำนัก	สำนักบริหารกลาง
๒	นางสาวพัชฎุสรณ์ แบนทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักบริหารกลาง
๓	นายชุตติเดช กลสิกรรม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารกลาง
๔	นายศักดิ์ดา มณีวงศ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๕	นายณรงค์ ทองรักษ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๖	นายภควรรษ จันทรทอง	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการป่าชุมชน
๗	นางสาวทิพย์มรรณ ตั้งพันธ์	นักวิชาการป่าไม้	สำนักจัดการป่าชุมชน
๘	นายนवल เกยงค์	นิติกร	สำนักจัดการป่าชุมชน
๙	นายธีระพล ชากรรม	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๐	นางสาวพิทยาภรณ์ ป่าหลวง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๑	นางสาวคันสนีย์ สหเต็มภูมิ	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๒	นายชัยสกลธร เลขโรจนพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๓	ว่าที่ร้อยตรีภูมิรัตน์ นาคอุดม	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๑๔	นางสาววารินทร์ ตรีมงคล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๑๕	นางสุชิตา บุญยอด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๑๖	นายกิตติพันธ์ ศรีตะลาสัย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๑๗	นางสาวอนัญญา บัณฑุสนธิ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๑๘	นางศรันชญพร ศรีสวัสดิ์	พนักงานธุรการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๑๙	นายสมชาติ จันทา	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๒๐	นางสาวสุภาภรณ์ บัวทอง	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
๒๑	นายพิพัฒน์ บุญรักษา	นิติกร	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๒๒	ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์	นิติกร	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๒๓	นายวรรณเฉลิม มีนาม	นิติกร	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๒๔	นายภูษิต พรหมมาณพ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๒๕	นายมนตรี ทองฉ้ออัน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๒๖	นางสุภาพร แสงละออ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๒๗	นางवासนา ก่อผล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๒๘	นางจรรยาณา โทธิแทน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๒๙	นางสาวพิกุลแก้ว นมพลกรัง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๓๐	นายवलันต์ อิงงามแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

(Handwritten signature)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด
๓๑	นางสาวกนกวรรณ อ้นสุกัน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๓๒	นางสาววัลย์ลลิตา คล้ายมณี	นิติกร	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๓๓	นายบรรดิษฐ์ หงษ์ทอง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๓๔	นางเบญจรัตน์ พรหมเพ็ญ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๓๕	นางสาวไอลิกา พู่ระหง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๓๖	นางสาวบัณฑิตวรรณ เพ็ชรพวง	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๓๗	นายสิทธิพร ชันดา	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
๓๘	สทอ.ณัฐชยา คมขำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักการอนุญาต
๓๙	นายมนตรี นุชองงค์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักการอนุญาต
๔๐	นางสาวสุนณา มหาสุคนธ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักการอนุญาต
๔๑	นายจิรยุทธ์ สร้อยสลับ	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักการอนุญาต
๔๒	นายนิติพล พรมรัตน์	นิติกรชำนาญการ	สำนักกฎหมาย
๔๓	นางสาววีรญา ตรุสานันท์	นิติกร	สำนักกฎหมาย
๔๔	นายเมทธิ สิมันตร	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักด่านป่าไม้
๔๕	นายภาคกล สอนศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักด่านป่าไม้
๔๖	นางสาวมลชุตดา สุทธิพงศ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
๔๗	นางสาวอังคณา เกตุแก้ว	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
๔๘	นายบุญสุรีย์ จีระวงศ์พานิช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักรับรองการป่าไม้
๔๙	นายวิราวุธ บัวโรย	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักรับรองการป่าไม้
๕๐	นางสาวปิยภมล กลัดพ่วง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๕๑	นางสาวกมลทิพย์ การรัตน์	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๕๒	นางสาวเดือนเพ็ญ เสกเหมาะ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๕๓	นายวิชัย การะเวก	หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๕๔	นางนิตยา ทัพพะรังสี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๕๕	นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๕๖	นายสุรชาติ ปุณณวานิชศิริ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๕๗	นายพงศ์วิศิษฏ์ ปิยะชน	เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๕๘	นายวิรัตน์ ดั่งบัว	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๕๙	นายทำนอง จวงพลงาม	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๐	นายกิตติคม อัมพวา	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๑	นายคมสันต์ ไชยะสุข	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๒	นายคมกฤษ เจริญผล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๓	นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ปลัดกรม

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด
๖๔	นางสาวอรรวรรณ แสงแน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๕	นายจิรัชพัฒน์ หม่อมงาม	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๖	นางสาวจินตนา ธรรมถาวร	พนักงานพิมพ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๗	นางศิริกัลยา มานะสถิต	พนักงานพิมพ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๘	นายคำรณ เจริญผล	พนักงานพิมพ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๖๙	นางกัณฑร แสงงาม	พนักงานพิมพ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๗๐	นายวินัย สิมพานิช	พนักงานขับรถยนต์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๗๑	นางสาวกัณธิมา ลิตีพรมมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๗๒	นางสาวณัฐรชานันท์ อภิทิระพงษ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๗๓	นางสาวหนึ่งฤทัย อุณารักษ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๗๔	นายสมหมาย ชันทอง	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๗๕	นางบัวศรี บุตรพันธ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๗๖	นางนันทน์ภรณ์ พิมพ์ทนต์	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๗๗	นางสาวกุลธิดา แจ่มกระจ่าง	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
๗๘	นายสุชาติ ทิมแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๗๙	นางสาวสุภาพร ชนะผล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๘๐	นายก้องเกียรติ เขียมสุภาพงษ์	เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๘๑	นางสาวนงคราญ พุ่มมอม	เจ้าหน้าที่การเกษตร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๘๒	นางฐิติยา สมคะเณย์	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๘๓	นางสาววัชรารัตน์ ชื่นอารมณ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
๘๔	นายสมชาย เปรมพาณิชย์บุญกุล	ผู้อำนวยการสำนัก	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๘๕	นายนริศ อาจัญญกรณ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๘๖	นายธีรพล คุ่มทรัพย์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๘๗	นางสาวราตรี บุญรอด	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๘๘	นางสาวกุลธิดา คำใจ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๘๙	นางสาวชลธิชา ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๙๐	นางสาวณิดารัช เอกจิตต์	เจ้าหน้าที่การเกษตร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๙๑	นางวรรณิ จิตรงามข้า	นักวิชาการเผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๙๒	นายทวีชัย ไตรพันธ์	ช่างสำรวจ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๙๓	นายสราวุธ อ่วมดวง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๙๔	นายอดิสร เสถียร	เจ้าหน้าที่การเกษตร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๙๕	นายมานัส แสงผลสัมฤทธิ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
๙๖	นายสุรัตน์ พ่วงประยง	เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

Dim

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัด
๙๓/	นางสาวพิไลพร เพชรศิริ	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
๙๔	นางสาวสุชีพ นกแก้ว	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
๙๕	นางสาวเสาวภาคย์ เหมือนเพชร	เจ้าหน้าที่เผยแพร่	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

อลงกรณ์

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และแนวทางการดำเนินการระบบจัดการเรื่องร้องเรียน แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)

ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

วันแรก (วันที่ ๖ กพ.๕๓ , ๑๒ กพ.๕๓ และ ๒๐ กพ.๕๓)

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. | - ลงทะเบียน |
| เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. | - พิธีเปิดการประชุม โดยผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ |
| เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. | - การบรรยายหัวข้อ “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. | - พักรับประทานอาหารว่าง |
| เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. | - การบรรยายหัวข้อ “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” (ต่อ)
โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. | - พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. | - การบรรยายหัวข้อ “การดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์”
โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. | - พักรับประทานอาหารว่าง |
| เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๔๕ น. | - ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและศึกษาดูงาน “การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้”
โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ และผู้เข้าร่วมประชุม |
| เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. | - ตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรและผู้ร่วมประชุม |

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และแนวทางการดำเนินการระบบจัดการเรื่องร้องเรียน แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)

ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

วันที่สอง (วันที่ ๗ กพ.๕๗ , ๑๓ กพ.๕๗ และ ๒๑ กพ.๕๗)

- เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน
- เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - การบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การตรวจสอบ
แนวเขตเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมกลูเกิล เอิร์ท”
โดย กลุ่มวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบริษัท อินเทอร์เน็ตทีพี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
- เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. - พักรับประทานอาหารว่าง
- เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - การบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การตรวจสอบ
แนวเขตเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมกลูเกิล เอิร์ท” (ต่อ)
โดย กลุ่มวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบริษัท อินเทอร์เน็ตทีพี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
- เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - การบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การดำเนินการ
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้”
โดย กลุ่มวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบริษัท อินเทอร์เน็ตทีพี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
- เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. - พักรับประทานอาหารว่าง
- เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๔๕ น. - การบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การดำเนินการ
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้” (ต่อ)
โดย กลุ่มวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบริษัท อินเทอร์เน็ตทีพี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
- เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. - ตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรและผู้ร่วมประชุม

หมายเหตุ - กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การแต่งกายด้วยชุดอนุรักษ์ป่าอ่อนหรือชุดสุภาพ

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และแนวทางการดำเนินการระบบจัดการเรื่องร้องเรียน แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤต กรมป่าไม้

วันแรก (วันที่ ๖ มี.ค.๕๗)

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. | - ลงทะเบียน |
| เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. | - พิธีเปิดการประชุม โดยอธิบดีกรมป่าไม้ |
| เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. | - การบรรยายหัวข้อ “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. | - พักรับประทานอาหารว่าง |
| เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. | - การบรรยายหัวข้อ “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” (ต่อ)
โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. | - พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. | - การบรรยายหัวข้อ “การดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์”
โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. | - พักรับประทานอาหารว่าง |
| เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๔๕ น. | - กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติแบ่งกลุ่ม “การดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์” (ต่อ)
โดยวิทยากรกลุ่ม จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้และผู้เข้าร่วมประชุม |
| เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. | - ตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรและผู้ร่วมประชุม |

กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และแนวทางการดำเนินการระบบจัดการเรื่องร้องเรียน แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

วันที่สอง (วันที่ ๗ มี.ค.๕๗)

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. | - ลงทะเบียน |
| เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. | - การบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การตรวจสอบ
แนวเขตเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมกลูเกิล เอิร์ท”
โดย กลุ่มวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบริษัท อินเตอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด |
| เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. | - พักรับประทานอาหารว่าง |
| เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. | - การบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การตรวจสอบ
แนวเขตเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมกลูเกิล เอิร์ท” (ต่อ)
โดย กลุ่มวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบริษัท อินเตอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด |
| เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. | - พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. | - การบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การดำเนินการ
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้”
โดย กลุ่มวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบริษัท อินเตอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด |
| เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. | - พักรับประทานอาหารว่าง |
| เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๔๕ น. | - การบรรยายร่วมกับการฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การดำเนินการ
ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมป่าไม้” (ต่อ)
โดย กลุ่มวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบริษัท อินเตอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด |
| เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. | - ตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรและผู้ร่วมประชุม |

- หมายเหตุ - กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การแต่งกายด้วยชุดอนุรักษ์ป่าอ่อนหรือชุดสุภาพ